



ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น  
ด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๒

ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควรมอบรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อยกย่อง เชิดชู และประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่อุทิศตนปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ให้สังคมได้รับรู้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคคลและองค์กร ตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ประวัติ ผลงานของบุคคลและองค์กรที่ได้รับรางวัลให้เป็นแบบอย่างและเป็นแรงบันดาลใจแก่บุคคลอื่นในสังคมต่อไป โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งคณะทำงานฯ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้เสนอผลการคัดเลือกต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไป นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในคราวประชุม ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้พิจารณาเห็นชอบรายชื่อบุคคลและองค์กรที่สมควรได้รับรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๒ ตามที่คณะทำงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๒ เสนอเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงขอประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยแบ่งประเภทรางวัลออกเป็น ๗ ด้าน รวมทั้งสิ้นจำนวน ๗ ราย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ด้านที่ ๑ สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จำนวน ๑ ราย ได้แก่

พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ดิกขปัญโญ)

ด้านที่ ๒ สิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง จำนวน ๑ ราย ได้แก่

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกยุติธรรมและสันติ

ด้านที่ ๓ สิทธิเด็ก จำนวน ๒ ราย ได้แก่

๑. นางสาววาสนา เก้านพรัตน์

๒. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว จังหวัดระยอง

ด้านที่ ๔ การขจัดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความแตกต่างทางเพศ จำนวน ๑ ราย ได้แก่

มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ

ด้านที่ ๕ การขจัดการเลือกปฏิบัติทางชาติพันธุ์และสถานะบุคคล จำนวน ๑ ราย ได้แก่

นายวินัส สีสุข

ด้านที่ ๖ การต่อต้านการทรมาน และการปฏิบัติหรือลงโทษอื่นที่โหดร้าย

- ไม่มีผู้สมัครและได้รับการเสนอชื่อ -

ด้านที่ ๗ สิทธิคนพิการหรือสิทธิผู้สูงอายุ จำนวน ๑ ราย ได้แก่

นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายวัส ติงสมิตร)

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ